

รายชื่อสถานีที่ผ่านการพิจารณา กรณีคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกำลังออกอากาศของผู้ทดลองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	บิดุบุคคล	ผู้ยื่นคำร้อง	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	กำลังส่งเดิม (วัตต์)	กำลังส่งใหม่ (วัตต์)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงกำลังส่ง	ผลการตรวจสอบจากสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
๑	บริการทางธุรกิจ	๑๒๕๐๐๑๕๕	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคน ดินล้านนาวิสัย	นายรัฐสมบัติ ไม้คำ	แดนดิน ถิ่นล้านนา	๑๐๓.๕๐	บ้านเลขที่ ๖๗/๑ หมู่ ๑ ถนน เลียบคลองชลประทาน ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	๓๐๐	๕๐๐	เพื่อแก้ไขกำลังส่งให้ตรงกับที่ระบุ อนุญาตใช้ซึ่งเครื่องควบคุมความถี่	๑. ไม่สามารถตรวจสอบกำลังส่งได้ เนื่องจากสถานียังไม่มีการออกอากาศ เห็นควรให้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๕ และสำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นและการรบกวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงต่อไป	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงกำลังส่งออกอากาศได้ตามที่ยื่นคำร้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกำลังส่งออกอากาศไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๐๐๕๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสบายดี ๕๕๕	นายสมชาย หอหพันธ์	คนกรุงเก่า	๑๐๑.๒๕	บ้านเลขที่ ๑๖/๗ หมู่ ๕ ตำบล วัดชุม อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์	๓๐๐	๕๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกอากาศและไม่เกินมาตรฐาน กสทช.	๑. ไม่สามารถตรวจสอบกำลังส่งได้ เนื่องจากสถานียังไม่มีการออกอากาศ ตามข้อมูลที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง เห็นควรให้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๕ และสำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นและการรบกวนภายหลังการเปลี่ยนแปลงต่อไป	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงกำลังส่งออกอากาศได้ตามที่ยื่นคำร้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกำลังส่งออกอากาศไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ ผลตรวจสอบจาก สำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากสถานียังไม่มีการออกอากาศตามข้อมูลที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่อสถานีที่ผ่านการพิจารณา การมีภาระของเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศ (Antenna) ของผู้ดูแลอุปกรณ์กิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้ยื่นคำร้อง	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	ความสูง เสาอากาศ เดิม (เมตร)	ความสูง เสาอากาศ ใหม่ (เมตร)	เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ความสูงเสาอากาศ (Antenna)	ผลการตรวจสอบจากสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของกรมการ
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๔๕๒๐๕๓๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจ ทิพย์ โปรโมชัน	นางทองวัน เสี่ยงแฉก	คนรักบ้านขาด	๑๐๘.๖๕	บ้านเลขที่ ๖/๑ อากาศบ้านขาด หมู่ ๑๔ ซอย-ถนน- ตำบลลาด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๕	๖๐	เพื่อเห็นประสิทธิภาพในการ ออกอากาศและไม่เกินมาตรฐาน กสทช. และเพื่อให้เป็นข้อยุติกับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	๑. ไม่สามารถตรวจสอบความสูง เสาอากาศได้เนื่องจากสถานียังไม่มี การออกอากาศตามข้อมูลที่ยื่นขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เห็นควรให้พิจารณา ให้เปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๕ และ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบการ เพิกถอนใบอนุญาตและการรับทราบ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงต่อไป	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความสูง เสาอากาศได้ตามที่ยื่นคำร้อง ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศไม่เกิน มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๓	บริการทางธุรกิจ	๐๖๕๑๔๖๑๓	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง ทิพย์มีเดีย	นายธรรวดี เภมณีจิต	ที. เบทือ	๑๐๖.๖๕	บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๓ ซอย แปซิฟิก ถนนนครราชสีมา ตำบล อ้อมน้อย อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสมุทรสาคร	๕๐	๖๐	เพื่อเห็นประสิทธิภาพในการ ออกอากาศและไม่เกินมาตรฐาน กสทช.	๑. ไม่สามารถตรวจสอบความสูง เสาอากาศได้เนื่องจากสถานียังไม่มี การออกอากาศตามข้อมูลที่ยื่นขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เห็นควรให้พิจารณา ให้เปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๕ และ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบการ เพิกถอนใบอนุญาตและการรับทราบ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงต่อไป	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความสูง เสาอากาศได้ตามที่ยื่นคำร้อง ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศไม่เกิน มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ ผลตรวจสอบจาก สำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากสถานียังไม่มีการออกอากาศตามข้อมูลที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่อสถานีที่ผ่านการศึกษา การมีการขอเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศ (Antenna) และกำลังส่งออกอากาศของผู้ถือครองประกอบกิจการ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้ยื่นคำร้อง	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	ความสูงเสาอากาศ (Antenna) เดิม (เมตร)	ความสูงเสาอากาศ (Antenna) ใหม่ (เมตร)	กำลังส่งเดิม (วัตต์)	กำลังส่งใหม่ (วัตต์)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศ (Antenna) และกำลังส่ง	ผลการพิจารณาของกรมการฯ	
๑	บริการทางธุรกิจ	๓๒๒๐๑๔๔	บริษัท พี พี เอด เอทีโอ จำกัด	นายประเสริฐ สุวรรณมาก	พีพีเอส เรดิโอ	๑๐๙1๐๐	บ้านเลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๙ ตำบล ช่างบัว อำเภอหนองงิ้ว จังหวัด เชียงใหม่	๕๐	๖๐	๕๐๐	๕๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกอากาศและป้องกันผลกระทบของสำนักงาน กสทช.	๑. ไม่สามารถตรวจสอบกำลังส่งและความสูงเสาอากาศได้ในระบบสถานี ยังไม่มีการขอแก้ไขค่าความถี่หรือขอเปลี่ยนแปลงความถี่ พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๕ และสำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นและการรบกวนทางสิ่งแวดล้อมต่อไป	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศและกำลังส่งออกอากาศได้ ตามที่ยื่นคำร้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศและกำลังส่งออกอากาศไปเป็นมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒	บริการสาธารณะ	๐๔๕๖๐๗๖๒	พีพีซีซีอาร์ของ	นายสภาพ เสาร์	ห้องประชุม	๒๒.๒๕	บ้านเลขที่ ๓๘๐ อาคารวีทีเอ ทราย อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	๕๖	๖๐	๕๐๐	๕๐๐	เพื่อให้เป็นไปตามใบอนุญาต ไร้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและใบตั้งสถานีวิทยุคมนาคม	๑. ไม่สามารถตรวจสอบกำลังส่งและความสูงเสาอากาศได้เนื่องจากสถานี ยังไม่มีการออกอากาศหรืออยู่ที่ต้นขอเปลี่ยนแปลง พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๕ และสำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นและการรบกวนทางสิ่งแวดล้อมต่อไป	เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศและกำลังส่งออกอากาศได้ ตามที่ยื่นคำร้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความสูงเสาอากาศและกำลังส่งออกอากาศไปเป็นมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ ผลตรวจสอบจาก สำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากสถานียังไม่มีการออกอากาศหรือยื่นขอเปลี่ยนแปลง

รายชื่อสถานีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ

ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้ยื่นคำร้อง	ชื่อสถานี	ที่ตั้ง (เดิม)	ที่ตั้ง (ใหม่)	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง	ผลการตรวจสอบจากสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการรับแบบจำลองสัญญาณจากสำนักงานวิทยุคมนาคมและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยุ (สว.) ปรากฏว่าการยื่นขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไม่มีความจำเป็นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
๑	บริการทางธุรกิจ	๑๒๕๐๐๑๔	บริษัท สุกงู้นิเวศน์ จำกัด	นายสุวิวัฒน์ ตั้งจิตธรรม	BIG FM กรุงเทพมหานคร	บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๕ แขวงบางปะกอก เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร	บ้านเลขที่ ๕ ซอยเพชรเกษม ๓๗/๑ แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร	เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดอยู่ใกล้เคียง และพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่จำนวนมาก การขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ที่ตั้งบ้านเลขที่ ๕ ซอยเพชรเกษม ๓๗/๑ แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร และจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดอยู่ใกล้เคียง	ผลการรับแบบจำลองสัญญาณจากสำนักงานวิทยุคมนาคมและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยุ (สว.) ปรากฏว่าการยื่นขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไม่มีความจำเป็นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
๒	บริการทางธุรกิจ	๑๒๕๐๐๑๓๓	บริษัท สุกงู้นิเวศน์ จำกัด	นายสมคิด น. นาทอง	BIG FM จังหวัดภูเก็ต	บ้านเลขที่ ๑๑๔/๑ หมู่ ๖ ตำบลป่าค้อ อ.ป่าค้อ จ.ภูเก็ต	บ้านเลขที่ ๑๑ ถนนพระราม ๖ ตำบลป่าค้อ อ.ป่าค้อ จ.ภูเก็ต	เนื่องจากที่ตั้งเดิมอยู่ภายในพื้นที่ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่จำนวนมาก การขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ที่ตั้งบ้านเลขที่ ๑๑ ถนนพระราม ๖ ตำบลป่าค้อ อ.ป่าค้อ จ.ภูเก็ต และจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดอยู่ใกล้เคียง	ผลการรับแบบจำลองสัญญาณจากสำนักงานวิทยุคมนาคมและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยุ (สว.) ปรากฏว่าการยื่นขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไม่มีความจำเป็นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
๓	บริการทางธุรกิจ	๑๒๕๐๐๒๓๑	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด	นายสุวิวัฒน์ วงศ์ธรรม	บ้านเลขที่ ๑๑-๑๒-๑๓ กรุงเทพมหานคร	บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๓ ตำบลบางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร	บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๓ ตำบลบางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร	เนื่องจากที่ตั้งเดิมอยู่ภายในพื้นที่ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่จำนวนมาก การขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ที่ตั้งบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๓ ตำบลบางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร และจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดอยู่ใกล้เคียง	ผลการรับแบบจำลองสัญญาณจากสำนักงานวิทยุคมนาคมและศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยุ (สว.) ปรากฏว่าการยื่นขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไม่มีความจำเป็นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน	ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ